



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Date: December 22, 2024

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Lễ Giáng Sinh đã đến gần. Hòa với niềm vui toàn thể Giáo Hội, gia đình giáo xứ chúng ta hân hoan mừng Lễ Giáng Sinh vào tuần tới. Cuối tuần này chúng ta mừng Chúa Nhật thứ Tư mùa Vọng trong tinh thần lắng đọng tâm hồn để niềm vui Giáng Sinh được ngập tràn trong tình liên đới với gia đình, giáo xứ, xã hội và giáo hội.

Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta canh tân đổi mới tâm hồn và mừng Lễ Giáng Sinh, Lễ Sinh Nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa theo đúng ý nghĩa, vượt lên mọi niềm vui chóng qua của thế gian. Trước hết, hãy chào nhau “Mừng Chúa Giáng Sinh” hay là “Merry Christmas” vì lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu Kitô, là trọng tâm, là tâm điểm. Lời chúc mừng “Happy Holidays” chỉ nhấn mạnh một mùa vui chơi tràn thế và kéo nhân loại ra xa ý nghĩa nguyên thủy của lễ Giáng Sinh. Khi gặp nhau,

chúng ta hãy chào với lời chào truyền thống của đất nước Hoa Kỳ “Merry Christmas” và của Giáo Hội từ 2024 năm qua. Điều này có khi làm ta cảm thấy bị người khác nhòm ngó, đặt câu hỏi, nhưng chúng ta phải làm nhân chứng cho niềm vui thật và trọn vẹn mà Chúa mời gọi chúng ta làm sứ mạng như các mục đồng, thực hiện sứ mạng men muối và ánh sáng của Chúa Kitô cho đời. Hãy làm sống lại ý nghĩa Lễ Giáng Sinh cho con người trong thời đại này, cho các con cái cháu chắt của chúng ta!

Năm nay Giáo xứ khởi sự truyền thống Christmas Caroling cũng với ước vọng là làm sống lại ý nghĩa Lễ Giáng Sinh cho mọi người trong và ngoài giáo xứ, và loan Tin Vui cho mọi người chưa biết Chúa. Chúng ta hãy xem đây không phải là một sự vui chơi như người đời, nhưng là nỗ lực truyền giáo: hãy hy sinh để giúp cho niềm vui Giáng Sinh mang lấy tâm hồn và ước vọng để Chúa Hải Nhi vươn đến mọi người. Sẽ có những tiết mục thánh ca bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi đã gửi ra quảng bá chương trình tốt đẹp này qua text message, email, và Báo Niềm Tin. Xin quý Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành, và Giáo Hữu tích cực chuyển tiếp chương trình này đến các thành viên và bạn bè thân hữu xa gần.

Năm nay Giáo xứ đầu tư nhiều vào trang trí khung cảnh Giáng Sinh: hang đá, cây Noel, ông già Noel, ở trước nhà thờ. Có ngôi sao lạ đặc biệt (dài 8 mét và rộng 4 mét). Ngôi sao này đặc biệt làm tại Việt Nam và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có treo ngôi sao này. Nhà thờ chúng ta cũng mang dáng dấp nhà thờ Đức Bà với hai tháp chuông, gợi nhớ Giáng sinh xưa được hòa quyện với hoàn cảnh sống hiện tại ở Hoa Kỳ. Ước mong sao một cầu nối kết trong tinh thần vui mừng và liên đới được thể hiện nơi gia đình giáo xứ chúng ta.

Cũng để thể hiện niềm vui đầy ý nghĩa trọn vẹn, gia đình giáo xứ sẽ có những truyền thống tốt đẹp mừng lễ giáng sinh, đó là hát thánh ca canh thức Giáng Sinh vào tối 24 tháng 12 vào lúc 7:30 pm trong thánh đường với sự góp tiếng hát của các ca đoàn của giáo xứ. Đây là một phúc lành để chúng ta sửa soạn tâm hồn đón Chúa Hải Nhi sinh ra trong hang đá, trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Các ca đoàn tập luyện công phu để nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa. Ngoài ra, truyền thống của giáo hội là mừng lễ Giáng Sinh không chỉ một ngày mà cả mùa Giáng Sinh cho tới ngày lễ Ba Vua. Bát Nhật Giáng Sinh là 8 ngày chúng ta mừng trọng thể Lễ Giáng Sinh. **Trong ngày 27 tháng 12 từ 6:00 pm giáo xứ chúng ta có Tiệc Mừng Giáng Sinh, mời gọi mọi người tham dự.** Sẽ có các tiết mục văn nghệ đặc sắc,

raffle tickets bốc quà, và cơ hội chúng ta cùng tâm sự chia sẻ tâm tình, và giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta hãy mời những người bạn nhân dịp này để giới thiệu Chúa cho họ trong tình gia đình giáo xứ. Ai muốn chia sẻ những món ăn của mình thì đây là cơ hội tốt để chúng ta chào đón nhau. Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự đông đủ các lễ và tiệc mừng này trong tâm tình tạ ơn.

Cùng với quý linh mục và tu sĩ trong giáo xứ, tôi thân chúc quý Ông Bà Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn thánh, hân hoan và Năm Mới 2025 đầy may lành và phúc lộc Merry Christmas! Chúc mừng Giáng Sinh!

Trong Chúa Hải Đồng,


Lm Gioakim **Đào Xuân Thành**

